



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหาร  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ในระดับที่สูงขึ้น

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ (นักบริหาร  
งานทั่วไป ระดับกลาง) โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบ  
คุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐๖ (๔) (๙) แห่งประกาศคณะกรรมการ  
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ  
เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) ดังนี้

เลขประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๐๐๑	นายเศกสรรค์ สัจจศรี	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)	อบจ.ภูเก็ต	คุณสมบัติครบถ้วน
๐๐๒	นางจิตรา ปานเพ็ง	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)	อบจ.ภูเก็ต	คุณสมบัติครบถ้วน

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปรายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. โดยจะดำเนินการคัดเลือก (สอบข้อเขียน) เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และสอบสัมภาษณ์  
เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้แต่งกายเครื่องแบบสีกากีคอพับ  
แขนยาว พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวข้าราชการไปแสดงตนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ด้วย หากผู้มีสิทธิเข้ารับ  
การคัดเลือกไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ  
เข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้

/ อนึ่ง...

อนึ่ง ในการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายมงคล เพาะผล)

ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ.ภูเก็ต

ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ